

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ LONG HẦU...

(Tiếp theo trang 1)

biểu dương những thành tích mà Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

với đối tác trong và ngoài nước mở rộng thị trường, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhất là quy định về thuế, môi trường, lao động, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

khẩu phần từ 15 - 20% so với mức bình thường. Với thủy sản giữ mực nước cao, thả bèo trên mặt nước, giảm khẩu phần ăn để giữ nước sạch. Với thủy sản ở các ao đầm đã đến kỳ xuất bán thì nhanh chóng thu hoạch.

để kháng của vật nuôi bị giảm sút. Tăng cường giám sát, khai báo dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đặc biệt tập trung giám sát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như lở mồm long móng để xử lý kịp thời.

THÀNH PHỐ GIÀNH GIẢI NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

huy chương đồng; giải nhì thuộc về đội Tiên Hải với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Ban tổ chức cũng đã trao 15 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 22 huy chương đồng cho vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Giải đấu là dịp để các tay vợt giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy môn bóng bàn và phát triển phong trào thể thao cơ sở.



Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn tỉnh trao huy chương, tiền thưởng và cờ nhất, nhì toàn đoàn cho các tập thể, cá nhân.



VŨ THƯ, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

chủ trương, chính sách về công tác tôn giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã trao quà cho cán bộ, đảng viên là người Công giáo và gửi lời chúc Giáng sinh, năm mới an lành, hạnh phúc tới toàn thể đồng bào Công giáo trong huyện.

\* Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, Huyện ủy Quỳnh Phụ, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức gặp mặt đảng viên là người Công giáo trên địa bàn huyện.

Toàn huyện Quỳnh Phụ có 108 cán bộ gốc giáo, 86 đảng viên là người Công giáo sinh hoạt ở 20 đảng bộ xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người Công giáo luôn giữ phẩm chất đạo đức, để cao trách nhiệm, gương mẫu lao động sản xuất và công tác, gắn bó với phong trào quần chúng được cấp ủy, chi bộ và nhân dân tín nhiệm.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đánh giá cao vai trò nòng cốt của các đảng viên là người Công giáo trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, đảng viên là người Công giáo tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc ổn định.

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup: Đơn giản là hoàn hảo!

(vietnamnet.vn) Đánh bại Malaysia với tỉ số tối thiểu 1 - 0 đã đưa tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018. Một kết quả hợp lý khi thầy trò Park Hang Seo quá xứng đáng.

Trước khi bước vào trận chung kết, tuyển Việt Nam với lợi thế 2 bàn thắng ở sân khách chỉ cần không để thủng lưới là đủ điều kiện để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, cái cách mà huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo cho các học trò nhập cuộc khiến tất cả phải bất ngờ khi tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với một quyết tâm lớn và ngay lập tức đánh phủ đầu Malaysia.

Cách chơi này đã khiến Malaysia thực sự bị bất ngờ và chỉ sau ít pha bóng tổ chức tấn công, tuyển Việt Nam đã một lần nữa khoét thành công điểm yếu ở hàng thủ đội khách để mở tỉ số.

Và đây là cách chơi chủ yếu của tuyển Việt Nam trong hiệp đấu thứ nhất để khiến Malaysia thực sự choáng váng, dù đội khách đã chơi tốt hơn nhiều so với những trận đấu trước đó.

Malaysia thực sự đáng gờm, và cũng chứng tỏ việc lọt vào chơi trận chung kết không phải vô cớ. Bằng chứng là trong trận đấu, Văn Lâm cũng đã phải khá vất vả với hàng loạt tình huống cứu thua xuất thần.

Nếu không phải Văn Lâm chơi xuất sắc, ít nhất tuyển Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua trong những pha tấn công nguy hiểm của Malaysia. Và nếu hiệp 1, không phải may mắn thì các học trò HLV Park Hang Seo cũng đã phải ôm hận khi chân sút của Malaysia tưởng chừng đã ghi bàn sau một cú đánh gót điệu nghệ.

Không chỉ có thế, sức ép của trọng tài là rất lớn bởi "vua sân cỏ" người Iran Faghani liên tục



rút thẻ, gây ra sự ức chế không thể lớn hơn cho các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang Seo.

Nhìn xuyên suốt trận đấu, rõ ràng HLV Park Hang Seo đã tỏ ra khôn ngoan với những tính toán của mình khi tạo ra bất ngờ cho Malaysia, cũng như khôn khéo xếp Hùng Dũng đá giữa cùng Huy Hùng.

Cặp đôi này đã làm tốt nhất có thể để hạn chế nhiều sức ép cho Đình Trọng, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải, buộc Malaysia chỉ có thể đưa bóng ra cánh và tạt vào trong.

Khả năng xếp quân của chiến lược gia người Hàn Quốc đã tốt, cách mà các cầu thủ tuyển Việt Nam chơi lẫn xả suốt trận đấu

cũng là điểm nhấn, nhất là khi tâm lý gặp vấn đề lớn với hàng loạt thẻ phạt khá nặng tay từ trọng tài chính.

Với một đội bóng giải quyết được tình huống tốt hơn, với một tập thể chơi tập trung và quyết tâm như những gì mà tuyển Việt Nam đã làm ở trong trận chung kết, ở các trận đấu

vòng knock out rõ ràng việc đăng quang ngôi vô địch là không thể khác.

Sức trẻ, niềm tin và một ông thầy xuất sắc tuyển Việt Nam xứng đáng trở thành tân vương của AFF Cup 2018. Và với thế hệ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin phía trước bóng đá Việt Nam là màu hồng...

Cổ động viên Thái Bình đổ ra đường chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

